

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về việc triển khai thực hiện các dự án đã có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với danh mục công trình khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Thông Báo số 18/TB-HĐND ngày 03/03/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về đề cương giám sát việc thực hiện các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư;

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Công văn số 339/PTC ngày 04/5/2023; UBND thị xã Đức Phổ báo cáo tình hình thực hiện như sau:

A. Khái quát chung:

Thị xã Đức Phổ đang tập trung quy hoạch, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng biển, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển thị xã Đức Phổ theo hướng đô thị mang bản sắc riêng. Đầu tư phát triển văn hóa xã hội tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tạo tiền đề để phấn đấu đến năm 2030, Đức Phổ sẽ đạt đô thị loại III, trở thành cực tăng trưởng mới, với nhiệm vụ đầu tàu dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực phía tây, nam tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI.

Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án quan trọng, dự án trọng điểm có sức lan tỏa, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút nguồn vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải kéo dài, giảm tối đa số lượng dự án mới.

B. Kết quả đạt được:

I. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình, dự án:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các dự án

Ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án và xem kết quả giải ngân là tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, UBND thị xã thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án ở ngoài thực địa để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ đề ra; Đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo đúng chất lượng.

2. Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

- Công tác khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi: Một số đơn vị tư vấn còn hạn chế về năng lực, khảo sát ban đầu còn thiếu chính xác dẫn đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Công tác thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phê duyệt dự án: Cơ quan thẩm định đã chấp hành tuân thủ theo quy định của Luật xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Thông tư hướng dẫn.

- Công tác đấu thầu thầu: Các chủ đầu tư đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022. Việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo theo tỷ lệ quy định.

- Công tác tổ chức thi công: Các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, thi công công trình đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.... Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý sử dụng, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, bảo hiểm công trình và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thi công.

- Công tác quản lý chất lượng công trình: Trong những năm qua, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng được coi trọng, cơ bản đã đi vào nề nếp. Các công trình được đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhiều công trình được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu

quả thiết thực, đảm bảo tốt về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

3. Quản lý thực hiện dự án: Các Chủ đầu tư đều chấp hành theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, Thông tư và văn bản hướng dẫn của tỉnh. Triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện theo chủ trương, mục tiêu đầu tư đã được phê duyệt.

4. Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng: Còn nhiều hạn chế, cụ thể việc bảo dưỡng, sửa chữa các trường, các tuyến đường bị hư hỏng còn chậm, nguồn kinh phí để sửa chữa phải xin hỗ trợ từ cấp trên.

II. Kết quả triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công đối với danh mục công trình khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1. Kết quả triển khai thực hiện

a) Tổng số công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công có quyết định chủ trương đầu tư là **71 công trình**. Trong đó: **46 công trình** đã triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư là 1.119.010 triệu đồng, tổng kế hoạch vốn đã bố trí (2021-2023) là 611.805 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm 20/3/2023 là 318.352 triệu đồng, đạt 52 % so với kế hoạch. Nguyên nhân: Một số dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 chưa có khối lượng để giải ngân, một số dự án kế hoạch vốn năm 2022 xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (dự án Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến Sông Ró)).

(chi tiết cụ thể có Phụ lục 1 đính kèm)

b) Cụ thể **46 công trình** đã triển khai theo tiến độ thực hiện:

b.1) Công trình đã hoàn thành quyết toán, thanh toán và đưa vào sử dụng:

+ Tổng số công trình đã quyết toán: **14 công trình**

+ Tổng giá trị đã quyết toán: 93.938 triệu đồng.

+ Đã giải ngân: 84.041 triệu đồng.

Trong đó: Có 4/14 công trình đã quyết toán nhưng còn nợ với số tiền 1.302 triệu đồng.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục 2 đính kèm)

b.2) Công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán:

+ Tổng số công trình: **3 công trình**. Đang thẩm tra quyết toán vẫn còn trong thời hạn cho phép theo quy định (thời gian thẩm tra quyết toán 3 tháng).

+ Tổng giá trị nghiệm thu: 33.112 triệu đồng.

+ Tổng giá trị thanh toán: 29.612 triệu đồng.

+ Số còn nợ: Không

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục 3 đính kèm)

b.3) Công trình đang dở dang:

+ Tổng số công trình: **29 công trình**.

+ Khối lượng hoàn thành: 123.993 triệu đồng.

+ Đã giải ngân: 204.700 triệu đồng.

Trong đó: Có 5/29 công trình đã triển khai thực hiện nhưng chưa khởi công xây dựng do đang làm thủ tục hồ sơ, gồm: (1) Khu dân cư phía Nam đường Lê Thánh Tôn; (2) Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật; (3) Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phố Khánh; (4) Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ (giai đoạn 3); (5) Cầu Thanh Đức.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục 4 đính kèm)

c) Các công trình đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện gồm **25 công trình**. Lý do: Trong danh mục công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 tùy vào khả năng cân đối nguồn vốn hàng năm của ngân sách cấp thị xã và vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh có giới hạn nên danh mục công trình được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Do đó, các công trình còn lại có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện sẽ được khởi công mới vào năm 2024, 2025.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục 5 đính kèm)

d) Công trình Kè chống sạt lở bờ điểm của sông Trà Câu và sông Thoa chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Lý do: Công trình này có tổng mức đầu tư lớn (120 tỷ đồng), vượt khả năng cân đối của ngân sách thị xã, phải xin hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hỗ trợ vốn từ ngân sách cấp trên nên chưa đủ điều kiện để phê duyệt chủ trương.

2. Đánh chung những ưu điểm, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện:

- Ưu điểm:

+ Việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, từng bước khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

+ Công tác giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được tiến hành ngay từ đầu năm nên tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị được Ủy ban nhân dân thị xã giao làm chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch.

+ UBND thị xã thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án ở ngoài thực địa để đôn đốc, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

+ Chủ đầu tư quan tâm đến tiến độ thi công, lập kế hoạch tiến độ thực hiện, lên phiếu giá thanh toán nên công tác giải ngân vốn đạt tích cực so với kế hoạch vốn được giao.

- Hạn chế, khó khăn:

+ Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công

+ Chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa cao nên một số dự án triển khai thi công gặp nhiều vướng mắc phải điều chỉnh thiết kế, dự toán dẫn đến làm chậm tiến độ thi công.

III. Kiến nghị, đề xuất: Không.

(Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 21/3/2023 của UBND thị xã)

Ủy ban nhân dân thị xã kính Báo cáo Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã./.

Nơi nhận:

- Đoàn giám sát TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- VP HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Tâm Hiền

